



๕ ธันวาคม วันดินโลก

องค์การสหประชาชาติเห็นชอบให้มีขึ้นในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันดินโลก
เพื่อยกย่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้มีพระอัจฉริยภาพและพระวิริยอุตสาหะในการค้นคว้าและบริหารจัดการดิน



ชุดที่ 60 ประจำปี 2562 ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2562
www.ntbcoop.com
ID Line : 029698200

สหกรณ์คุณนนท์

มั่นคง โปร่งใส ก้นสมัย เต็มใจให้บริการ



บทบรรณาธิการ

นายรังสิมันต์ ยาละ
086-319-5725

สวัสดิ์ศรีรับเพื่อนสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำกัด ที่เคารพ

ฉบับนี้เป็นฉบับส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2563 ในรอบปี 2562 สหกรณ์ฯของเราก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องที่ดี และเรื่องที่ต้องช่วยกันแก้ไข ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ฯ ของเรา ที่ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจในการแก้ปัญหากันไปครับ

สหกรณ์ฯ ได้ประชุมคณะกรรมการนัดสุดท้ายของปี 2562 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ก็มีเรื่องสำคัญๆ ที่สรุปให้เพื่อนสมาชิกได้ทราบพอสังเขป ดังนี้ครับ

ที่ประชุมเห็นชอบโครงการ “เฉลิมฉลองสหกรณ์ฯครบรอบ 60 ปี” เพื่อเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพแก่สมาชิก ชดเชยเงินปันผล - เฉลี่ยคืน ที่ในปีนี้ ตามคำสั่งนายทะเบียน ที่ให้งดปันผลอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากการลงทุนในอดีต เช่น การลงทุนในแชร์ลอตเตอรี่ ที่คงเหลือต้องตั้งสำรองหนี้อีก 176 ล้านบาท การลงทุนส่วนที่เป็นเงินฝากที่อยู่กับสถาบันการเงินอื่นๆ เช่น สหกรณ์ฯ พกฯ, ชุมชนร้านฯ, สหกรณ์ฯ ชสมก. ทั้งนี้สวัสดิ์ศรีการที่สมาชิกจะได้รับไม่น้อยกว่ายอดปันผล-เฉลี่ยคืน ที่สมาชิกได้รับในปี 2562 ถ้าที่ประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกรับรอง

การเลือกตั้งประธานและกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง ซึ่งปีนี้ **เปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้ง ดังนี้ครับ**

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการชุดที่ 61 ในปี 2563 ยังแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขตเลือกตั้งเหมือนเดิม

คือเขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย สมาชิกที่สังกัดอำเภอเมือง อำเภอบางกรวยทุกหน่วยงาน และสมาชิกที่เกษียณ ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอบางกรวย ปีนี้เลือกกรรมการได้ 3 ท่าน มีผู้สมัครทั้งหมด 6 ท่านครับ

เขตเลือกตั้งที่ 2 ประกอบด้วยสมาชิกสังกัด อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอไทรน้อย และสมาชิกที่เกษียณ จากทั้ง 4 อำเภอเหมือนเดิม เลือกกรรมการได้ 4 ท่าน มีผู้สมัครทั้งหมด 8 ท่านครับ

เขตเลือกตั้งเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งเป็นดังนี้ **เขตเลือกตั้งที่ 1** มี 1 หน่วยเลือกตั้ง สถานที่ (โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี) ประกอบด้วยสมาชิกที่สังกัดอำเภอเมือง อำเภอบางกรวยทุกหน่วยงาน และสมาชิกบ้านญาติที่เกษียณในเขต อำเภอเมือง และอำเภอบางกรวย

เขตเลือกตั้งที่ 2 มี 2 หน่วยเลือกตั้งประกอบด้วย **หน่วยเลือกตั้งที่ 1** หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ ประกอบด้วย สมาชิกที่สังกัดอำเภอปากเกร็ดทุกหน่วยงาน และสมาชิกบ้านญาติที่เกษียณ ในเขตอำเภอปากเกร็ด

หน่วยเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งโรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ ประกอบด้วย สมาชิกที่สังกัดอำเภอบางใหญ่ อำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย และสมาชิกบ้านญาติที่เกษียณ ในอำเภอบางบัวทอง อำเภอบางใหญ่ อำเภอไทรน้อย

ในส่วนของการประชุมกรรมการมีผู้สมัครทั้งหมด 3 ท่าน สมาชิกก็พิจารณาเลือกคนที่เราไว้วางใจที่สุดนะครับ ที่จะไปบริหารดูแลเงินของพวกเรา

ในการเลือกตั้งปีนี้ สมาชิกที่มาเลือกตั้งได้รับเงินค่าพาหนะเดินทางและค่าอาหารเพิ่มเป็น 1,200 บาท ทั้งนี้เงินในส่วนที่เพิ่มขึ้นไม่ได้ผูกพันกับค่าเบี้ยเลี้ยงการประชุมคณะกรรมการแต่อย่างใด เบี้ยประชุมกรรมการในการประชุมประจำเดือนอยู่ที่ 1,000 บาท เท่าเดิมครับ

พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดิ์ศรีครับ

ต่อจากหน้า (5)

ชุดที่ 60 ครั้งที่ 11 / 2562 วันพฤหัสบดีที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 มีประเด็นสำคัญต่างๆ ที่ขอรายงานให้เพื่อนสมาชิกทราบสรุปได้ดังนี้ ครับ

เรื่องที่ 1 รายงานการตรวจสอบกิจการ ของ คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดังนี้

1. การตรวจสอบเรื่องการให้เงินกู้ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษ ของสหกรณ์ พบว่ามีเอกสารหลักฐานเงินกู้ครบถ้วน ถูกต้อง ไม่มีข้อทักท้วง

เรื่องที่ 2 รายงานความคืบหน้า การติดตามเงินฝาก/เงินกู้ที่มีกับสหกรณ์อื่น เดือน กันยายน ดังนี้

1. ชุมชนร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด อยู่ระหว่างสหกรณ์ฟ้องเรียกเงินคืน

เป็นเงิน 288,364,301.68 บาท พร้อมดอกเบี้ย 6,156,068.39 บาท

2. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด มียอดเงินฝาก 2 บัญชี

เป็นเงิน 110,600,000 บาท ได้รับเงินคืน 100,000 บาท และรับดอกเบี้ย 464,493.15 บาท

คงเหลือเงินฝาก 110,500,000 บาท ไม่มีดอกเบี้ยค้าง

1. สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด มียอดเงินฝากคงเหลือ 118,094,894.52 บาท

2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด มียอดเงินฝาก 247,847,179.65 บาท ดำเนินการติดตามการชำระเงินคืนตามแผนฟื้นฟูฯ ในเดือนนี้ 1,892,627.46 บาท

3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเวลร จำกัด ส่งชำระคืนเงินกู้ครบแล้ว



**สวัสดิ์ปีใหม่ครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณหนูรี จำกัด
ทุกท่าน**

**ปีใหม่ 2563 ขออำนวยการอำนวยพรให้ท่านทั้งหลายมีความสุข
สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ร่ำรวยตลอดปีใหม่ 2563
ตลอดไปครับ**

ผมได้เข้ามารับตำแหน่งประธานสหกรณ์ออมทรัพย์
คุณหนูรี จำกัด เป็นเวลา 4 ปีแล้ว ตั้งแต่พ.ศ. 2558 ถึง 2562
ก่อนเข้ามาได้หาเสียงไว้หลายประการ เช่น จะยกเลิกการทำประกันชีวิต
จะเพิ่มเงินของขวัญวันเกิดให้สมาชิกที่อายุ 60 ปีขึ้นไป จะเพิ่ม
เบี้ยประชุมวันเลือกตั้ง และจะใช้ความรู้ความสามารถแก้ไขปัญหาค่าต่างๆ
ของสหกรณ์ฯ ให้จงได้ ตลอดเวลา 4 ปีที่ผ่านมา การบริหารจัดการ
สหกรณ์ฯ ทำได้ยากลำบากมาก เรามีเงินฝากที่เกิดจากการลงทุน
ที่ผิดพลาดไม่สามารถถอนคืนได้จำนวนพันหรือล้านบาท
เกิดขึ้นหลายปีแล้ว เรามีหนี้ NPL ที่ปกปิดไว้อีกสามร้อยล้านบาท
รวมแล้วความเสียหายเกิดขึ้นเกือบสองพันล้านบาท สมาชิกได้รับผลกระทบ
จากความผิดพลาดดังกล่าวคือได้รับเงินปันผลลดลง เฉลี่ยคืน
ก็ได้น้อยมาก ผมและคณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับเลือกตั้งเข้ามา
ได้พยายามแก้ไขปัญหาค่าต่างๆของสหกรณ์ฯของเราให้ได้เต็มที่แล้วครับ
เราทำการลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของเราจนต่ำที่สุด
ในสมัยของพวกเขา พวกเขาทำเพื่อสหกรณ์ฯ โดยแท้จริง
เราสามารถใช้จ่ายเงินในการบริหารต่ำและทำกำไรได้สูงสุดในรอบหลาย
ปีที่ผ่านมา และทำสิ่งที่เราพูดและสัญญาไว้ได้ครบถ้วนทุกประการ
เงินของขวัญวันเกิดของผู้สูงอายุเราได้ขึ้นให้ทุกคนมา 2 ปีแล้ว
เบี้ยประชุมวันเลือกตั้งก็ขึ้นมาจากหนึ่งพันบาท เป็นสองพันบาท
โดยใช้งบประมาณที่ไม่สูงกว่าเดิม การทำประกันชีวิตกลุ่ม ประกัน-
อุบัติเหตุ เรยกเลิกหมดทุกตัว เพราะมีข้อกังวลว่าจะมีการทำที่
ไม่โปร่งใสเราจึงทำการยกเลิกหมดแล้วครับ โดยใช้งบประมาณที่
ได้รับอนุมัติจากการประชุมใหญ่มาทำเอง การแก้ไขปัญหาค่าต่างๆ
เราใช้ความพอเพียง และหลักธรรมาภิบาลเข้ามาแก้ไขได้หมดแล้ว
โดยจะประสบผลสำเร็จในปีบัญชี 2563 นี้ ผมคงไม่ได้อยู่ดูความ
สำเร็จในการแก้ไขปัญหาค่า แต่พวกเราทำเพื่อสมาชิกทุกท่านครับ
มีการปฏิรูปสหกรณ์ฯ เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากเงินเดือนของฝ่ายประจำลง
โดยดูความเหมาะสมกับตำแหน่งมีคณะกรรมการปฏิรูปสหกรณ์ฯ
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมใหญ่ฯ เข้ามาช่วยในการออกระเบียบ
เพื่อลดค่าใช้จ่ายและการออกข้อบังคับ และระเบียบ เพื่อป้องกัน

ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สิ่งที่ได้ทำลงไปพวกเราทำให้
สมาชิกอย่างจริงใจ

การขายที่ดินของสหกรณ์ฯ เราได้ดำเนินการอย่างโปร่งใส
แต่ก็ถูกโจมตีมากกว่าไม่สุจริต แต่เราได้แสดงให้เห็นว่าเรา
ยึดเงินมัดจำจากการขายที่ดินทั้งของจังหวัดน่านแล้ว และที่บริเวณ
ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ฯ ปัจจุบันได้เงินมัดจำมากกว่า ยี่สิบล้านบาท
ที่ดินก็ยังอยู่ครบทุกตารางนิ้ว เงินที่ยึดมาก็เป็นกำไรให้กับสหกรณ์ฯ
และปีนี้จะมีการเลือกตั้งประธานฯ และคณะกรรมการฯ ส่วนผมต้อง
หยุดเว้นวรรค 1 สมัย ยังไม่รู้จะกลับมาอีกหรือเปล่า แต่ผมภูมิใจ
ที่ได้ทำสิ่งเหล่านี้ไว้ให้สมาชิก ขอให้สมาชิกทุกท่านมีความเชื่อมั่น
ในสหกรณ์ฯ ปีต่อไปเราได้กำไรเท่าไรจะนำมาตั้งใช้หนี้สูญ 50%
ปันผล 50% แล้วจะกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆ ปีนี้ไม่มีปันผลและเฉลี่ยคืน
แต่มีเงินสวัสดิการต่อหรือค่าครองชีพให้กับสมาชิกในโอกาส
สหกรณ์ออมทรัพย์คุณหนูรี จำกัด ครบรอบ 60 ปี เพื่อเป็นกำลังใจ
ให้สมาชิกของเราทุกคน เราได้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ขอกราบ
ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความเห็นใจเราและเข้าใจเราจนครบ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 คณะกรรมการได้ประชุมอนุมัติ
งบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ปีนี้ เราตั้งค่าเพื่อหนี้สูญจะสูญ
100% ทุกตัว จากผลเสียหายมาจากสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่ได้เคย
ต้องตั้งค่าเพื่อหนี้สูญจะสูญ 10 ปี ก็คงไม่ต้องตั้งค่าเพื่อหนี้จะสูญ
อีกแล้วครับ แต่ปีนี้จะไม่ปันผลและเฉลี่ยคืน สหกรณ์ฯ ได้คิด
โครงการสวัสดิการช่วยค่าครองชีพในโอกาสสหกรณ์ฯ ครบรอบ 60 ปี
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.5 ให้ทุกคน และได้ผ่านการพิจารณาจากนายทะเบียน
และสำนักตรวจสอบบัญชีแล้วครับ ส่วนการเลือกตั้งเพื่อสรรหา
ประธานและกรรมการ ต้องขอเลื่อนออกไปก่อน เพราะคณะ
กรรมการดำเนินการฯ มีความสงสัยในข้อบังคับที่เราแก้ไขใหม่
ที่ว่ากรรมการและประธานต้องมีต้นสังกัด เพราะคนกลุ่มนี้เราจะไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ในกรณีที่ทำความเสียหายกับสหกรณ์ฯ
จึงมีมติให้ส่งเรื่องไปให้นายทะเบียนเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ
เมื่อส่งเรื่องกลับมาจะดำเนินการเลือกตั้งต่อไป **ขอภัย
และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้สมัครทุกท่าน**

การประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิก ยังคงประชุมในวันที่
26 มกราคม 2563 เหมือนเดิมครับ เพื่อขออนุมัติโครงการ
เฉลิมฉลอง 60 ปีสหกรณ์ฯ ถ้าที่ประชุมใหญ่อนุมัติสมาชิกจะได้รับ
เงินสวัสดิการเลขนะครับ โดยสหกรณ์ฯ จะแจ้งจำนวนเงินและ
วิธีการรับเงินให้สมาชิกทราบทันทีที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
ขอให้สมาชิกสบายใจได้ กรรมการและประธานฯ ได้แก้ปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมาได้หมดแล้วครับ สหกรณ์ฯ
จะมีความมั่นคงและเข้มแข็งต่อไป



คุยกับผู้จัดการ

นางจันทนี น้อยพรหม
089-123-2685

สวัสดิ์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีที่เคารพทุกท่าน
ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 7 เดือนนี้ เป็นเดือนแห่งความสุข เป็นเดือนแรกของปี 2020 เรามาเริ่มปีใหม่ ด้วยข่าวดี กันนะคะ ข่าวดี ที่อยากจะนำเสนอสมาชิก คือ เรื่องของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที แล้วได้อะไร

สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2503 นับถึงวันนี้ มีอายุครบ 60 ปี ถ้าเป็นข้าราชการ ก็ถึงวัยเกษียณอายุพอดี สหกรณ์ ฯ ได้เติบโตมาตามลำดับจนปัจจุบัน มีจำนวนสมาชิก 11,862 คน มีทุนดำเนินการ 8 พันกว่าล้านบาท เป็นสมาชิกสหกรณ์ ฯ แล้วได้อะไร ?

ตามหลักการของสหกรณ์ ฯ คือ การดูแล ช่วยเหลือกัน ในระหว่างสมาชิก ทางด้านการเงิน ได้แก่ การรับฝากเงินและการให้กู้เงิน นอกเหนือจากภารกิจหลัก คือ การรับฝากเงินและการให้กู้เงินแล้ว สหกรณ์ ฯ ยังมีสวัสดิการ ให้แก่สมาชิก ดังนี้

1. เงินทุนการศึกษา สำหรับบุตรของสมาชิก แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับปฐมวัย ทุนละ 2,000 บาท ระดับประถมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท และระดับอุดมศึกษา ทุนละ 4,000 บาท
2. เงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ ขอรับค่ารักษาพยาบาลได้ ปีละ 1 ครั้ง แบ่งออกเป็นระดับความเจ็บป่วย ดังนี้
 - ประสบอุบัติเหตุ รับการรักษาตัวเกิน 7 วัน (มีใบรับรองแพทย์) ได้รับเงินสงเคราะห์ 1,000 บาท
 - ประสบอุบัติเหตุ เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เกิน 7 วัน (มีใบรับรองแพทย์) ได้รับเงินสงเคราะห์ 2,000 บาท
 - ประสบอุบัติเหตุ เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เกิน 21 วัน (มีใบรับรองแพทย์) ได้รับเงินสงเคราะห์ 3,000 บาท
 - ประสบอุบัติเหตุ สูญเสียอวัยวะของร่างกาย (มีใบรับรองแพทย์) ได้รับเงินสงเคราะห์ 5,000 บาท

ทั้งนี้ สมาชิกต้องยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุ

3. เงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุ (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยพิบัติต่าง ๆ) ได้รับเงินสวัสดิการสงเคราะห์รายละ ไม่เกิน

10,000 บาท ทั้งนี้ สมาชิกต้องยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ประสบภัย ฯ

4. เงินสงเคราะห์สมาชิกผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จะได้ของขวัญเป็นค่าหุ้นในเดือนเกิด ปีละ 70 หุ้น (700 บาท)

5. เงินสงเคราะห์สมาชิกที่ลาออกจากราชการ งานประจำโดยเหตุอันควร ได้รับเงินสงเคราะห์ตามอายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 5,000 – 10,000 บาท ทั้งนี้ ต้องยื่นเรื่องขอรับเงินสวัสดิการสงเคราะห์ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากราชการหรืองานประจำโดยเหตุอันควร

6. เงินสวัสดิการสมาชิก **“โครงการสหกรณ์ขึ้นใจ 1”** สำหรับสมาชิกสามัญที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ สามารถกู้เงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต 50 ปีสหกรณ์มาใช้ก่อน โดยยื่นกู้ปีละ 1 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 10,000 บาท ไม่เกิน 10 ครั้ง (ขึ้นอยู่กับอายุการเป็นสมาชิก) โดยสหกรณ์จะหักค่าดำเนินการเพียงครั้งเดียว (ในอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในขณะนั้น) สมาชิกไม่ต้องส่งชำระคืนเงินสวัสดิการ สหกรณ์จะได้รับคืนเงินสวัสดิการเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม (สมาชิกผู้ผิมนัดชำระหนี้ภายในระยะเวลา 1 ปี ขอรับเงินสวัสดิการนี้ไม่ได้)

7. เงินสงเคราะห์สมาชิกเสียชีวิต จ่ายให้กับทายาท ตามกฎหมาย/หนังสือแสดงเจตนาของสมาชิกที่เสียชีวิต ตามอายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 40,000 บาท – 150,000 บาท โดยยื่นหลักฐาน ใบมรณะบัตร/บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิตและผู้รับผลประโยชน์/สำเนาทะเบียน ภายใน 6 เดือน หลังจากสมาชิกเสียชีวิต หากสมาชิกผู้เสียชีวิตมีหนี้สินกับสหกรณ์ ให้หักชำระหนี้ก่อน (สมาชิกผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการผิมนัดชำระหนี้ ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนี้)

8. เงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (กองทุน 10 ล้านบาท) จ่ายให้กับทายาทตามกฎหมาย/หนังสือแสดงเจตนาของสมาชิกที่เสียชีวิต ตามอายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 10,000 บาท – 30,000 บาท โดยยื่นหลักฐาน ใบมรณะบัตร/บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิตและผู้รับผลประโยชน์/สำเนาทะเบียน ภายใน 1 ปี นับแต่วันถึงแก่กรรม หลังจากสมาชิกเสียชีวิต (สมาชิกผู้เสียชีวิตอยู่ระหว่างการผิมนัดชำระหนี้ ไม่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการนี้)

ย่อหน้าสุดท้าย สมาชิกทราบแล้วนะคะว่า การเป็นสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างไร และจะดีที่สุด คือ การเป็นสมาชิกที่ดี มีวินัยในการออม มีวินัยในการชำระหนี้ต่อสหกรณ์ รักและสามัคคีกัน ไม่ทอดทิ้งกันในเวลาทุกข์ยาก สหกรณ์เราจะต้องก้าวผ่านปัญหาวิกฤตได้ และก้าวสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน สวัสดิ์ปีใหม่ 2563 ค่ะ

อ่านต่อหน้า 7

ต่อจากหน้า 2

เรื่องที่ 3 รายงานการทำธุรกรรมทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดังนี้

สหกรณ์ ได้ดำเนินการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ถูกต้องตามกฎหมาย ในเดือนนี้ไม่พบปัญหาที่ต้องรายงาน

เรื่องที่ 4 รายงานการขายที่ดินแปลงต่างๆ ของสหกรณ์ ตามมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ดังนี้

1. ประกาศขายที่ดินด้านหลังสหกรณ์ จำนวน 8 ไร่ 2 งาน 42.50 ตารางวา ขายยกแปลง ในราคา 206,550,000 บาท ยังไม่มีผู้ซื้อ

2. ประกาศขายที่ดิน ตำบลเปือ ตำบลพระธาตุ อำเภอ เชียงกลาง จังหวัดน่าน จำนวน 989 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา ประกาศขาย ในราคา 86,000,000 บาท แปลงนี้มีผู้สนใจ แต่ยังไม่ผู้ซื้อ

3. การประกาศขายที่ดินหน้าวัดสโสมสร ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน 72 ไร่ 1 งาน 78 ตารางวา ในราคา 115,000,000 บาท ยังไม่มีผู้ซื้อ

รายการที่ดินทั้ง 3 รายการ สหกรณ์ได้มีมติให้มีการประกาศขายต่อไป ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่คือนายหน้า ติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ฝ่ายกฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนที จำกัด

อ่านต่อหน้า 6



รายงาน จากห้องประชุม

นายวิชา ลาอรักันต์
081-725-9659

สวัสดิ์ศรีรับ เพื่อนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี ที่เคารพรักทุกท่าน พบกับรายงานจากห้องประชุมฉบับเดือนธันวาคม 2562 เป็นเดือนสุดท้ายตามปีปฏิทิน ในช่วงปลายเดือนธันวาคม ก็เป็นช่วงเตรียมเข้าสู่เทศกาลของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีช่วงวันหยุดตามเทศกาลยาว 5 วันตามมติ ครม. ที่กำหนดให้วันที่ 30 ธันวาคม 2562 เป็นวันหยุดเพิ่มอีก 1 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2562 ไปถึง วันที่ 1 มกราคม 2563 คงมีการเดินทางท่องเที่ยวของผู้คน รวมไปถึงการมอบของขวัญและบัตรอวยพรให้แก่กันด้วยความรักและหวังดี เพื่อส่งความสุขตามเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ นี้

การดำเนินการของสหกรณ์ ในรอบปีบัญชี 2562 สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านคณะกรรมการดำเนินการได้ดำเนินการตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและระเบียบของนายทะเบียนสหกรณ์ โดยสหกรณ์ดำเนินการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีทั้งหมดให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเต็มตามจำนวนทุกรายการ เพื่อล้างปัญหาหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่ทั้งหมดให้จบในปีนี้ ทำให้ให้สหกรณ์ได้เริ่มต้นพัฒนาไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส มีผลกำไรที่จัดสรรเป็นเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนได้เป็นปกติ สมาชิกทุกคนมีความสบายใจ สหกรณ์มั่นคงและดีขึ้นเป็นลำดับต่อไป

ในรอบปีบัญชี 2562 สหกรณ์มีผลการดำเนินงานที่เป็นกำไรหลังการหักค่าใช้จ่าย ก่อนการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ต่างๆ เป็นเงิน จำนวน 163,394,628.90 ล้านบาท ต้องหักการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นในสหกรณ์ ที่สะสมมาหลายปี ประกอบด้วย

1. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สลากกินแบ่งรัฐบาล (เต็มจำนวน) เป็นเงิน 153,195,364.74 บาท
2. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เงินฝากสหกรณ์อื่น ที่ถอนคืนไม่ได้ 4 แห่ง เป็นเงิน 510,111,233.19 บาท
3. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จากสมาชิกที่กู้ไปไม่ชำระคืน (NPL) ประมาณ 935 ราย ตามระเบียบการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ รวมดอกเบี้ยค้างรับ เป็นเงิน 299,318,436.68 บาท
4. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินจัดสรรกำไร รอกการเรียกคืน เป็นเงิน 72,793,146.50 บาท
5. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ่ายตามคำพิพากษา ของนางอารณ์ ล้าภักดี เป็นเงิน 1,954,702.21 บาท

รวมเป็นเงินตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทั้งสิ้น

จำนวน 1,037,372,883.32 บาท

หักด้วยผลการดำเนินงาน ปี 2562 เป็นเงิน

จำนวน 163,394,628.90 บาท

มีผลขาดทุน จำนวน 873,978,254.42 บาท

หักด้วยทุนสำรอง จำนวน 242,292,525.17 บาท

หักด้วยกำไรสุทธิรอกการจัดสรร ปี 61 จำนวน 81,627,408.87 บาท

เหลือขาดทุนสุทธิ จำนวน 550,058,319.98 บาท

จากการที่สหกรณ์มีการขาดทุนสุทธิประจำปี เป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องผ่อนใช้การขาดทุนสะสมตามคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสหกรณ์ที่ประสงค์จะผ่อนใช้เงินค้างขาดทุนสะสมบางส่วน พ.ศ. 2549 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ อนุมัติให้มีการผ่อนใช้โดยการตัดจ่ายจากเงินกำไรสุทธิประจำปีบางส่วน และให้มีผลกระทบต่อเงินปันผลของสมาชิกน้อยที่สุด

ผลจากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจำนวน และสหกรณ์ได้ดำเนินการหักด้วยทุนสำรอง และจากกำไรรอกการจัดสรรทุกอย่างแล้ว ทำให้สหกรณ์มีผลขาดทุนสุทธิ เป็นเงิน 453,025,539.08 บาท ซึ่งเป็นเพียงตัวเลขทางบัญชีที่ต้องตั้งให้ถูกต้อง ไม่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์ ทั้งเงินฝาก , เงินค่าหุ้นของสมาชิก สหกรณ์มีสภาพคล่อง และการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก ได้ตามปกติ เป็นการปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ ที่กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ว่า ถ้าบัญชีสหกรณ์มีผลขาดทุน ปีนี้สหกรณ์ต้องไม่มีการจัดสรรกำไร และไม่มีเงินปันผล ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน ไม่มีเงินโบนัสกรรมการ และไม่มีเงินโบนัสเจ้าหน้าที่ ถ้าสหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีทั้งหมดครบแล้ว ปีต่อไปก็จะมีการจัดสรรกำไรได้เป็นไปตามปกติ จำนวนเงินที่ตั้งเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถ้าได้รับการชดเชย ก็ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ต่อไป

จากการที่สมาชิกจะไม่ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สหกรณ์ได้เสนอโครงการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกทุกคน เนื่องในโอกาสสหกรณ์ครบรอบ 60 ปี เป็นเงินทดแทนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิก ซึ่งต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญก่อน จึงจะจ่าย เงินสวัสดิการดังกล่าวให้แก่สมาชิกทุกคนได้ ซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อยกว่าเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกเคยได้รับในปีที่ผ่านมา

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 สมาชิกทุกคนไปลงคะแนนสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการสหกรณ์ชุดที่ 61 ประจำปี 2563 แทนตำแหน่งที่ว่าง ที่หน่วยเลือกตั้งได้รับเงินค่าใช้จ่าย คนละ 1,200 บาท ที่ประชุมได้มีมติให้เลื่อนไปก่อนและจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ผู้แทนสมาชิกไปร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี ได้รับเบี้ยประชุม คนละ 1,000 บาท

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ในรอบเดือนที่ผ่านมา เป็น การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

แฉดวง สินเชื่อ

นางสุวิสา เก่งสกุล
081-700-4731



สวัสดีค่ะ: ธันวาคมนี้มีความสำคัญสำหรับคนไทยมาก คือวันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นวันดินโลก ซึ่งคนไทยไม่มีวันลืมพระองค์ท่าน ส่วนวันที่ 7 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ซึ่งทางสหกรณ์ได้แจ้งหน่วยเลือกตั้งให้สมาชิกทราบบ้างแล้ว ส่วนสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญแล้วใช้สิทธิ์กู้เงินขึ้นใจและเป็นสมาชิกฅาปนกิจครูไทย และสมาคมฅาปนกิจชุมนุมแห่งประเทศไทย ควรนำเงินที่ได้รับมาชำระ เพื่อเป็นการรักษาสภาพการเป็นสมาชิกเหมือนทุกปี สหกรณ์ยังคงให้สินเชื่อกับสมาชิกเป็นปกติสมาชิกที่ได้เข้าโครงการตามหลักเกณฑ์การกู้แบบรวมสัญญาเหลือสัญญาเดียวทำให้สมาชิกมีเงินเดือนเหลือมากขึ้นสามารถหักที่ต้นสังกัดได้เงินเดือนเหลือ 30% และชำระได้เป็นปกติจะทำให้ไม่เกิดหนี้ NPL เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์นะคะปีใหม่นี้ใกล้มาถึงแล้วขอให้สมาชิกทุกท่าน มีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนตลอดปี 2563 นี้ นะคะ

สุดท้ายขอรายงานรายละเอียดเงินกู้ประเภทต่างๆประจำเดือนตุลาคม 2562 ดังนี้

ประเภทสัญญา	จำนวนสมาชิก (คน)			จำนวนเงิน (บาท)				หมายเหตุ
	ยื่นกู้	อนุมัติ	ไม่	ขอกู้	อนุมัติ	หนี้ค้าง	หนี้คงเหลือ	
1. เงินกู้ฉุกเฉินระบบ	26	21	5	-	-			
2. เงินกู้สามัญ	101	96	5	116,948,000.00	109,218,000.00	36,276,681.00	72,941,319.00	
3. เงินกู้สามัญโครงการอุ่นใจ	28	28	-	3,790,000.00	3,790,000.00	596,198.50	3,193,801.50	ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.ย.-18 ต.ค.62
4. เงินกู้โครงการสหกรณ์ขึ้นใจ 1	181	181	-	1,810,000.00	1,810,000.00	-	-	ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ย.-8 พ.ย.62
5. เงินกู้พิเศษเพื่อการเกษตรสงเคราะห์	4	4	-	6,110,000.00	6,110,000.00	2,104,617.25	4,005,382.75	
รวมทั้งสิ้น	340	330	10	128,708,000.00	120,928,000.00	38,977,496.75	80,140,503.25	

ต่อจากหน้า 3

เรื่องที่ 5 เรื่องการดำเนินการโครงการเฉลิมฉลอง 60 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนันธ์ จำกัด

เนื่องในโอกาสที่สหกรณ์ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาครบ 60 ปี ในวันที่ 5 มกราคม 2563 สหกรณ์จึงจัดให้มีการเฉลิมฉลองครบ 60 ปี และสวัสดิการเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิกและครอบครัว อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายและสร้างความมั่นคงตามความจำเป็นพื้นฐานแก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องที่ 6 เรื่องการดำเนินการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครุพนันธ์ จำกัด ชุดที่ 61 ประจำปี 2563 สหกรณ์ประกาศสรรหาเลือกตั้ง ประธานกรรมการ และ

กรรมการดำเนินการ แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 7 คน แบ่งเป็นเขต 1 จำนวน 3 คน และเขต 2 จำนวน 4 คน ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 พฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 และดำเนินการลงคะแนนสรรหา ประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ในวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ เขตเลือกตั้ง ตามที่สหกรณ์กำหนด กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนทบุรี เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ติดตามการรายงานจากห้องประชุมฯ ของเดือนต่อไปในฉบับหน้า..... สวัสดีครับ



ติดตามหนี้สิน
หนี้ประนอมได้
นายบังเอิญ อิมจิตร 089-798-3046



สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครุฑนทบุรี จำกัด ฉบับนี้ ผมขอรายงานผลจากคณะกรรมการฝ่ายติดตามหนี้สิน และ รายละเอียดการชำระหนี้ของลูกหนี้ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 หน่วยงานกลุ่มไม่มีต้นสังกัด และกลุ่มต้นสังกัด ดังนี้

รายละเอียดการเรียกเก็บประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

เดือน	ประเภทลูกหนี้	เรียกเก็บ		ชำระเต็ม		ชำระบางส่วน		ไม่ชำระ		หมายเหตุ
		จำนวน(ราย)	จำนวน(เงิน)	จำนวน(ราย)	จำนวน(เงิน)	จำนวน(ราย)	จำนวน(เงิน)	จำนวน(ราย)	จำนวน(เงิน)	ยอดขาดการชำระ
พ.ย. 62	หน่วยมีต้นสังกัด	9,519	86,561,674.39	9,341	77,383,719.24	104	1,157,803.61	74	-	8,020,151.54
	หน่วยชำระเองที่สหกรณ์	1,020	10,797,840.50	777	4,714,628.75	64	391,769.75	179	-	5,691,442.00
	หน่วยลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้	510	36,316,662.94	65	356,216.25	73	331,325.75	372	-	35,629,120.94
	รวม	11,049	133,676,177.83	10,183	82,454,564.24	241	1,880,899.11	625	-	49,340,714.48

รายงานการเรียกเก็บหนี้ประจำเดือนตุลาคม 2562

ประเภทลูกหนี้	ทั้งหมด		ชำระ		จำนวนเงิน
	ราย	สัญญา	ราย	สัญญา	
ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้	294	-	133	-	1,375,251.76
ลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้	651	993	153	175	770,115.00
ลูกหนี้ระหว่างดำเนินคดี	59	104	17	24	2,259,112.00
ลูกหนี้ตามคำพิพากษา	684	1,058	225	336	1,703,126.56
เดือนตุลาคม 2562 รวมทั้งสิ้น			528		6,107,605.32

ต่อจากหน้า 4

รายละเอียด เงินรอตตรวจสอบ ประจำเดือน ธันวาคม 2562

ที่	วันที่รายการ	ธนาคาร	จำนวนเงิน
1	3/12/2562	กรุงไทย	5,400.00
2	24/12/2562	กรุงไทย	8,759.00
3	25/12/2562	กรุงไทย	500.00
4	27/12/2562	กรุงไทย	360.00
5	29/12/2562	กรุงไทย	5,000.00
6	31/12/2562	กรุงไทย	180.00
7	7/12/2562	กรุงศรี	3,600.00

8	23/12/2562	กรุงศรี	2,000.00
9	23/12/2562	กรุงศรี	180.00
10	30/12/2562	กรุงศรี	500.00
11	25/12/2562	กรุงเทพ	4,988.88
12	1/12/2562	กรุงศรี Bill payment	180.00
13	21/12/2562	กรุงศรี Bill payment	180.00
14	26/12/2562	กรุงศรี Bill payment	180.00
รวมทั้งสิ้น			32,007.88

สำหรับผู้โอนเงินดังกล่าวให้ติดต่อสหกรณ์โดยด่วน เพื่อดำเนินรายการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีค่ะ



มุมมองจากผู้สูงอายุนานาชาติ

และ

ชมรมผู้สูงอายุ

นายวิชัย ทัพคล้าย 061-414-1938

9 วิธีดูแลผู้สูงอายุสุขภาพดี



ใครมีผู้สูงอายุที่ต้องดูแล ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยจะรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ยิ่งวิกฤติเศรษฐกิจรุนแรง การป้องกันดูแลจะเป็นยาขนานเอกที่ได้ผลเกินคาด เพราะสุขภาพดีก็มีชัยไปกว่าครึ่ง

ขอแนะนำจาก อ.นพ.สมบุญ อินทลาภพร ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ได้เขียนบรรยายไว้อย่างน่าสนใจว่า

1.เลือกอาหาร วัยนี้ร่างกายมีการใช้พลังงานน้อยลงจากกิจกรรมที่ลดลง จึงควรลดอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล และไขมัน ให้เน้นอาหารโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยเฉพาะปลา และเพิ่มแร่ธาตุที่ผู้สูงอายุมักขาด ได้แก่ แคลเซียม สังกะสี และเหล็ก ซึ่งมีอยู่ในนม ถั่วเหลือง ผัก ผลไม้ ธัญพืชต่างๆ และควรกินอาหารประเภทต้ม นึ่ง ย่าง อบ แทนประเภทผัด ทอด จะช่วยลดปริมาณไขมันในอาหารได้ นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานจัด เค็มจัด และดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย 6-8 แก้วต่อวัน

2.ออกกำลังกาย หากไม่มีโรคประจำตัวแนะนำให้ ออกกำลังกายแบบแอโรบิกสัก 30 นาทีต่อครั้ง ทำให้ได้สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง จะเกิดประโยชน์ต่อหัวใจและหลอดเลือดอย่างมาก โดยขั้นตอนการออกกำลังกายจะต้องค่อยๆ เริ่ม มีการยืดเส้นยืดสายก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มความหนักขึ้นจนถึงระดับที่ต้องการ ทำอย่างต่อเนื่องจนถึงระยะเวลาที่ต้องการ จากนั้นค่อยๆ ลดลงช้าๆ และค่อยๆ หยุด เพื่อให้ร่างกายและหัวใจได้ปรับตัว

3.สัมผัสอากาศที่บริสุทธิ์ จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรคได้ อาจเป็นสวนสาธารณะใกล้ๆ สถานที่ท่องเที่ยว หรือการปรับ

ภูมิทัศน์ภายในบ้านให้ปลอดโปร่ง สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีการปลูกต้นไม้ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค และสามารถช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ หรือ หอบหืดได้

4.หลีกเลี่ยงอบายมุข ได้แก่ บุหรี่และสุรา จะช่วยลดโอกาสการเกิดโรค หรือลดความรุนแรงของโรคได้ ทั้งลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และยังช่วยป้องกันปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรมต่างๆ อันเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมในขณะนี้

5.ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โดยเลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลและโรคที่เป็นอยู่ ส่งเสริมสุขภาพให้กล้ามเนื้อ มีความแข็งแรง ปรับสภาพแวดล้อมในบ้านให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือการหกล้ม

6.ควบคุมน้ำหนักตัวหรือลดความอ้วน โดยควบคุมอาหาร และออกกำลังกายจะช่วยให้เกิดความคล่องตัว ลดปัญหาการหกล้ม และความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ เช่น โรคข้อเข่าเสื่อม และโรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น

7.หลีกเลี่ยงการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม เช่น การซื้อยากินเอง การใช้ยาเดิมที่เก็บไว้มาใช้รักษาอาการที่เกิดขึ้นใหม่ หรือรับยาจากผู้อื่นมาใช้ เนื่องจากวัยนี้ประสิทธิภาพการทำงานของตับและไต ในการกำจัดยาลดลง ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดพิษจากยาหรือผลข้างเคียงอาจมีแนวโน้มรุนแรง และเกิดภาวะแทรกซ้อนเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ ฉะนั้นจึงควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาจะดีที่สุด

8.หมั่นสังเกตอาการผิดปกติต่างๆ ของร่างกาย เช่น คลำได้ก้อน โดยเฉพาะก้อนโตเร็ว แผลเรื้อรัง มีปัญหาการกลืนอาหาร กลืนติด กลืนลำบาก ท้องอืดเรื้อรัง เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ไอเรื้อรัง ไข้เรื้อรัง เหนื่อยง่าย แน่นหน้าอกหรือถ่ายอุจจาระผิดปกติ มีอาการท้องเสียเรื้อรัง ท้องผูกสลับท้องเสีย ถ้าอย่างนี้ละก็พามาพบแพทย์ดีที่สุด

9.ตรวจสุขภาพประจำปี แนะนำให้ตรวจสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี หรืออย่างน้อยทุก 3 ปี โดยแพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และอาจมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแข็ง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง ตรวจหาโรคมะเร็งที่พบบ่อย ได้แก่ มะเร็งลำไส้ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และยังมีตรวจการมองเห็น การได้ยิน ตลอดจนประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วย

นอกจากการดูแลสุขภาพกายแล้ว สุขภาพใจก็เป็นสิ่งสำคัญ การทำจิตใจให้แจ่มใส มองโลกในแง่ดี ไม่เครียดหรือวิตกกังวลกับเรื่องต่างๆ มากจนเกินไป รวมถึงการเข้าใจและยอมรับตนเองของท่านและผู้อื่น จะช่วยให้เป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพดีอย่างแท้จริง

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ



ถามมา ตอบไป

ปณต จตุมต 095-249-9624

สวัสดิ์ศรีรับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นครนนทบุรี จำกัด ฉบับนี้ผมขอตอบคำถามที่สมาชิกสหกรณ์ฯ ได้สอบถามกันเข้ามา ดังนี้

1 ถาม

การกู้เงินฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 กู้ได้วงเงินสูงสุดเท่าไร และ อัตราดอกเบี้ยเท่าไรครับ ?

» ตอบ

กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.5 บาทต่อปี ครับ

2 ถาม

หลักทรัพย์ หรืออสังหาริมทรัพย์ ที่จะนำมาเป็นหลักประกันสัญญาพิเศษ ใช้เป็นอะไรได้บ้างครับ ?

» ตอบ

- ต้องเป็นหลักทรัพย์ที่เชื่อถือได้ ดังนี้
1. ที่ดินเป็นโฉนดที่ดิน, น.ส. 3ก ที่เป็นของตนเอง, คู่สมรส, บิดามารดา, บุตร สามารถใช้หลักทรัพย์ ได้ทั่วประเทศ

2. ที่ดิน เป็นโฉนดที่ดิน, น.ส. 3ก ที่เป็นของบุคคลอื่น หลักทรัพย์ต้องตั้งอยู่เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
3. น.ส. 3ก ตามข้อ 1 ข้อ 2 ต้องถือครองมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี อาจให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมินของทางราชการและหากมีสิ่งปลูกสร้างให้ใช้หลักเกณฑ์ตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้พ.ศ. 2562
4. หุ่นของตนเอง (ต้องมีเงินค่าหุ้นมากกว่าเงินที่ขอกู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินค่าหุ้น)
5. เงินฝากที่เปิดบัญชีไว้กับสหกรณ์ฯ ค่าประกันได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินฝาก
6. ห้องชุดที่สร้างเสร็จแล้วพร้อมอยู่อาศัยไม่เกิน 3 ปี เป็นของตนเอง , คู่สมรส, บิดามารดา หรือบุตร อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (เขตปริมณฑล มี กรุงเทพฯ, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, นครปฐม (เฉพาะอำเภอเมือง), สมุทรสาคร(เฉพาะอำเภอเมือง), สมุทรสงคราม (เฉพาะเมือง), พระนครศรีอยุธยา (เฉพาะอำเภอพระนครศรีอยุธยา) และ นครนายก (เฉพาะอำเภอเมือง, อำเภองอกครักษ์) อาจให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมินทางราชการ แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท)
7. ผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับการขอกู้เงินนี้

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดิ์ศรีรับ

ต่อจากหน้า 12

ผู้บังคับบัญชา ผู้ค้าประกัน และสมาชิกที่เป็นพยาน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าสมาชิกที่กู้เงินกับสหกรณ์ฯ แล้วปลอมลายมือชื่อ ถือว่าสมาชิกได้ปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ และมีความผิดทางกฎหมายด้วย

ข้อสงสัย 7. สมาชิกผู้ค้าประกันได้รับหมายศาลถูกสหกรณ์ฯ ฟ้องทั้งผู้กู้และผู้ค้าประกัน อยากทราบว่าต้องดำเนินการอย่างไร

คลายข้อสงสัย : การที่สหกรณ์ฯ จะฟ้องผู้กู้และผู้ค้าประกัน ได้ต้องเป็นขั้นตอนสุดท้าย หลังจากสหกรณ์ฯ ดำเนินการเจรจาแนวทางออกกับผู้กู้และผู้ค้าประกันแล้วแต่ไม่บังเกิดผล โดยสหกรณ์ฯ มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

1. ทำหนังสือแจ้งเตือนผู้กู้และผู้ค้าประกันตามข้อบังคับอย่างน้อย 2 ครั้ง ในขั้นตอนนี้ผู้กู้และผู้ค้าประกันควรที่จะเข้าไปปรึกษาหาทางออกกับสหกรณ์ฯ
2. ถ้าผู้กู้และผู้ค้าประกันไม่ดำเนินการแก้ปัญหาสหกรณ์ฯ จะมอบให้ทนายความทำหนังสือแจ้งเตือนอีกครั้ง
3. คณะกรรมการมีมติให้ผู้กู้พ้นสมาชิกภาพ นำหุ้นชำระหนี้

4. ภาระหนี้ที่เหลือ สหกรณ์ฯ ดำเนินการฟ้องผู้กู้และผู้ค้าประกัน
 5. ศาลจะนัดไกล่เกลี่ยระหว่างสหกรณ์ฯ กับผู้กู้และผู้ค้าประกัน ถ้าตกลงเป็นที่ยินยอมของทั้งฝ่าย ศาลจะมีคำพิพากษาทำยอมให้ดำเนินตามที่ตกลงกันได้
 6. ถ้าตกลงกันไม่ได้ ก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาลมีคำพิพากษา
 7. การดำเนินการตามคำพิพากษาของศาล ในกรณีให้ผู้กู้และผู้ค้าประกันชำระหนี้แล้ว จะดำเนินการกับผู้กู้จนถึงที่สุด ซึ่งก็คือการยึดอายัดทรัพย์สินของผู้กู้ขายทอดตลาดชำระหนี้ ถ้าหมดภาระหนี้ก็ถือเป็นอันยุติ แต่ถ้าภาระหนี้ยังไม่หมดก็จะตกไปถึงความรับผิดชอบของผู้ค้าประกัน
- ดังนั้นในฐานะผู้ค้าประกันก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว เพียงแต่จะรับผิดชอบอย่างไรเมื่อใดเท่านั้น ดังนั้น ผู้ค้าประกันสมควรจะต้องไปตามที่ศาลฟ้องทุกครั้ง

สวัสดิ์ศรีรับ



ข่าวจากสมาคมฌาปนกิจฯ

สม.นบ. 02-9698201-2, 02-5254271-2 ต่อ 132
 สสอค. 085-461-2485, 081-592-7829 ผู้จัดการ
 สส.ชสอ. 081-826-1140, 094-401-1949 ผู้จัดการ 02-496-1252
นายวินัย ศรีเพ็ง 089-914-7567

สวัสดีครับท่านสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์ทุกท่าน

กิจกรรมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิตไปแล้วในรอบปีที่ผ่านมา ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์ ชั้น 4 ซึ่งได้มีผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิกที่เสียชีวิตมาร่วมงานในกิจกรรมดังกล่าวและร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่ง นายวิทยา น้อยประเทศ (กรรมการสมาคมฯ) และ นายเอนก ล่วงลือ ร่วมจัดอาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอด มาสมทบในกิจกรรมนี้ด้วย



แจ้งรายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 6 ราย

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	อายุ	สาเหตุการเสียชีวิต	40 - 50 ปีสหกรณ์	สม.นบ.	สสอค.	สส.ชสอ.
1.	นายสงวน กฤษณธรรมิศ	91 ปี	หลอดเลือดหัวใจตีบ	สมทบ	263,165	-	-
2.	นางสมจินตนา อุดระ	70 ปี	มะเร็งกระดุก	150,000	263,136	576,000	576,000
3.	น.ส.ธีรารัตน์ ไกรเดช	75 ปี	มะเร็งเต้านม	150,000	263,108	-	-
4.	นางลออ สมิตานนท์	74 ปี	มะเร็งรังไข่	150,000	263,672	576,000	576,000
5.	นายถวิล นรขุณ	87 ปี	โรคหัวใจโต	150,000	263,644	576,000	576,000
6.	นางมิถุณา อนุแสน	64 ปี	เส้นเลือดหัวใจตีบ	140,000	263,616	-	-

*** จำนวนเงินสงเคราะห์แต่ละรายไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกคงเหลือ ณ ปัจจุบัน ***

สมาชิกที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 กรุณาติดต่อกลับมาสมาคมฌาปนกิจด่วนค่ะ !!!

- นางณิชา บุนนาค
- นางปัทมา แสงหว่า
- นางปิยมาตย์ อ.อินทรวิชัย
- น.ส.เบญญา ทองเที่ยง
- นายศักดิ์กฤษ ขุนเรศ
- นางขวัญชนก ธนกิจสุขสกุล
- น.ส.วิภาวรรณ เดชเสถียร
- นางวราภรณ์ เพ็ชรรุ่ง
- น.ส.เบญจรัตน์ ไม้รอด
- นางณัฐกร พลากร

ประกาศ แจ้งยอดเรียกเก็บเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี 2563 เริ่มชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 เท่านั้น!!



ประกาศ



แจ้งยอดเรียกเก็บเงินค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าและค่าบำรุงรายปี 2563

เริ่มชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ย.62 ถึง 31 ม.ค.63 เท่านั้น!!

ศูนย์ประสานงานฯครุไทย (สสอค.) และชุมนุมแห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)

สภกรณ์ออมทรัพย์ครุพนธ์ จำกัด

สมาคมฯ ครุไทย(สสอค.)

จำนวนเงิน 5,140 บาท/คน

สมาคมฯ ชุมชนแห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)

จำนวนเงิน 4,820 บาท/คน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,960 บาท

หมายเหตุ: เฉพาะสมาคมฯครุไทย(สสอค.) สมาชิกรอบ 10/2553 ถึง สมาชิกรอบ 1/2562

(ขอเรียกเก็บเงินค่าสงเคราะห์เพิ่ม คนละ 300 บาท)

ติดต่อสอบถาม โทร.02-525-4270 ต่อ 221

โทร.088-576-7497

แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ



นายวิทยา น้อยประเทศ
081-778-2596

สวัสดิ์ศรีรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทบุรี จำกัด
ที่เคารพทุกท่าน

...คลายข้อสงสัยสมาชิก...

การบริหารงานสหกรณ์ฯ ในปีบัญชี 2562 ผ่านมาแล้ว ซึ่งมีผลการดำเนินงานตามที่สหกรณ์ฯ ได้รายงานให้สมาชิกทราบ เป็นระยะๆ มาแล้วรวมทั้งได้สรุปผลการมีกำไรในวันสิ้นปีบัญชี จำนวน 200 กว่าล้านบาท ในปีงบประมาณ 2563 สหกรณ์ฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงและทิศทางเป็นอย่างไรในช่วงเวลาต่อไปได้ มีหลายอย่างที่สมาชิกได้มีคำถาม/สงสัย สรุปได้ดังนี้

ข้อสงสัย 1. ลำดับการชำระหนี้รายเดือนกรณีสมาชิก หักชำระหนี้กับสหกรณ์ฯ

คลายข้อสงสัย : คณะกรรมการได้มีมติกรณีการคืนใบเสร็จ สมาชิกที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินชำระหนี้รายเดือนได้โดย สหกรณ์ฯ จะดำเนินการชำระหนี้ที่เรียกเก็บได้ ดังนี้

1. กรณีหักเงินไม่ได้ทั้งจำนวนที่แจ้งไป สหกรณ์ฯ จะทำการคืนยอด ดอกเบี้ย เงินต้น เงินค่าหุ้น ทั้งหมด

2. กรณีหักเก็บเงินได้บางส่วน สหกรณ์ฯ จะทำการหักเก็บเงินที่ได้ตามลำดับก่อนหลัง ดังนี้

- 2.1 ดอกเบี้ยเงินกู้ทั้งหมดตามลำดับสัญญาเงินกู้
- 2.2 เงินต้น ตามลำดับเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันก่อน ดังนี้
 - 2.2.1 สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน
 - 2.2.2 สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน ATM
 - 2.2.3 เงินต้น ตามลำดับสัญญาเงินกู้ที่มีหลักประกันน้อยที่สุด
 - 2.2.4 สัญญาเงินกู้ชำระหนี้แทนผู้กู้
 - 2.2.5 สัญญาเงินกู้สามัญ
 - 2.2.6 สัญญาเงินกู้ฉุกเฉิน
 - 2.2.7 เงินต้นสัญญาเงินกู้พิเศษฯ

2.3 ทุนเรือนหุ้น

ข้อสงสัย 2. ในกรณีหน่วยงานต้นสังกัดไม่หักเงินของสมาชิกให้กับสหกรณ์ฯ หรือไม่หักเงินให้ก่อนธนาคาร สหกรณ์ฯ จะมีมาตรการหรือวิธีแก้ปัญหาอย่างไร

คลายข้อสงสัย : กรณีหน่วยงานต้นสังกัดไม่ดำเนินการหักเงินของสมาชิกให้กับสหกรณ์ฯ เป็นการไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 42/1 เคยมีมาแล้วซึ่งสหกรณ์ฯ มีวิธีดำเนินการแก้ปัญหาในแต่ละหน่วยงาน เช่น

- ทำหนังสือชี้แจงและขอความร่วมมือดำเนินการตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 42/1

- งดรับบุคลากรของหน่วยงานนั้น เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของ สหกรณ์ฯ

- งดให้เงินกู้กับสมาชิกที่สังกัดหน่วยงานนั้นเป็นต้น การดำเนินการของสหกรณ์ฯ เป็นไปตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 42/1 เพื่อลดความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ของสมาชิก อันจะมีผลกับการบริหารจัดการของสหกรณ์ฯ ในภาพรวม และสมาชิกต้องทำข้อตกลงยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินให้กับสหกรณ์ฯ ก่อนรายอื่นๆ

ข้อสงสัย 3. การที่สหกรณ์ฯ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการที่สมาชิกเวลาจะกู้เงินต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ มาแล้ว 6 เดือน และต้องมีเรือนหุ้นตามเกณฑ์ยอดขอกู้ ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงสมาชิกผิดนัดชำระหนี้ นั้น ถ้าสมาชิกที่กู้ไปแล้วไม่ส่งชำระหนี้ สหกรณ์ฯ ก็นำเรื่องเข้าฝ่ายนิติกร ดูตามระเบียบข้อบังคับและกฎหมายติดตามเงินกู้คืนต่อไป

คลายข้อสงสัย : มีเหตุการณ์ที่สงสัยเกิดขึ้นแล้ว โดยสมาชิก รู้เงื่อนไขก่อนกู้ แต่พอกู้ไปแล้วกลับไม่ยอมทำตามสัญญา ซึ่งถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไข เพราะถ้าก่อนกู้สมาชิกไม่ยอมรับเงื่อนไขกับคณะกรรมการก็ไม่อนุมัติให้กู้ สมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำประกันจะต้องมีผลกระทบในการชำระหนี้กับสหกรณ์ฯ ตามสัญญา

ข้อสงสัย 4. ผู้กู้ถูกให้พ้นสมาชิกภาพแล้วจะถูกสหกรณ์ฯ ฟ้องแต่ในฐานะผู้ค้ำประกันไม่ต้องการให้ถูกฟ้องจะอย่างไร และสหกรณ์ฯ มีแนวทางช่วยเหลือผู้ค้ำประกันอย่างไรบ้าง

คลายข้อสงสัย : การเจรจาทางออกที่ดีที่สุด สามารถทำได้ทุกขั้นตอนตั้งแต่ก่อนฟ้อง ระหว่างฟ้อง หรือหลังฟ้อง ในการที่ผู้ค้ำประกันไม่ต้องการถูกฟ้องก็สามารถทำได้ เมื่อสมาชิกผู้ค้ำประกันยินยอมชำระหนี้แทนผู้กู้ ซึ่งสหกรณ์ฯ ก็จะฟ้องเพียงผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่ไม่ยอมรับชำระหนี้แทน เช่น นาย ก. ผู้กู้ค้างชำระหนี้ 1,800,000 บาท ผู้ค้ำ 3 คน ได้แก่ นาย ข. นาย ค. และนาง ง. ถ้าจะยอมรับภาระหนี้ก่อนฟ้อง ก็จะต้องรับชำระหนี้แทนคนละ 600,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย จนถึงวันที่ชำระแทน ซึ่งมี ข้อดี - ข้อเสีย ดังนี้

ข้อเสีย

สมาชิกต้องรับภาระหนี้ที่ตนเองไม่ได้ก่อ ต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น

ข้อดี

1. ไม่ถูกฟ้อง โดยสหกรณ์ฯ จะฟ้องเฉพาะผู้กู้และผู้ค้ำประกันที่ต้องการดำเนินการตามกระบวนการของศาล

2. ลดภาระดอกเบี้ย ระหว่างดำเนินคดี

3. ทรงไว้ซึ่งสิทธิการฟ้องไล่เบี้ยจากผู้กู้

สำหรับการดูแลช่วยเหลือของสหกรณ์ฯ กับผู้ค้ำประกัน ที่ต้องรับภาระชำระหนี้แทนผู้กู้นั้น สหกรณ์ฯ จะให้กู้เงินของสหกรณ์ฯ โดยคิดดอกเบี้ย 3% ต่ำกว่าสมาชิกทั่วไป แต่เมื่อสิ้นปีบัญชีสหกรณ์ฯ จะคืนดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับสมาชิกตามกำหนดของปีนั้น

ส่วนสมาชิกผู้ค้ำประกันที่ต้องส่งชำระหนี้แทนผู้กู้นั้น บางรายมีภาระกับสหกรณ์ฯ มากอยู่แล้ว เกรงว่าจะกู้ไม่ได้



วันนี้วันดีปีใหม่ ขอเทพให้อวยชัยให้สมหวัง มีความสุขถ้วนหน้าทุกคืนวันแม้ยามฝันมีสุขทุกเวลา กราบเรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำกัด ที่เคารพรักทุกท่าน

ครับผ่านไปไม่นานก็เข้าสู่ปีใหม่กันอีกคราแล้ว แต่ผ่านแล้วก็จะไม่ผ่านเลยไปอย่างเปล่าๆ ซึ่งหนึ่งปีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการได้ร่วมกันทำงานแก้ไข ควบคุม ดูแล สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำกัด อย่างเต็มที่ จึงเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจบ้างแก่สมาชิก ทางเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการต้องกราบขอประทานโทษที่ทำให้สมาชิกไม่สบายใจในปีที่ผ่านมา เราทำงานจนประสบผลสำเร็จได้กำไรมากที่สุดที่มีการบริหารสหกรณ์ฯ แต่เราต้องนำเงินกำไรไปตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการนำเงินไปฝากสถาบันการเงินอื่น และไม่ส่งเงินคืนบ้าง ส่งคืนเงินฝากบ้าง จากสมาชิกที่กู้เงินไป และไม่ส่งคืนบ้าง และประเภทอื่นๆ ที่ไม่ได้บอกกล่าวมาอีกบ้าง ท่านสมาชิกครับ คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เหนื่อยครับแต่เรามีความสุขที่เราช่วยกันปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกอย่างดีที่สุด เงินของท่านทุกบาทยังอยู่ครบ และความมั่นคงได้รับการดูแลจากสหกรณ์จังหวัด ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ได้กล่าวชื่นชมในการแก้ไขติดตามหนี้ เป็นไปในทางที่ดีและมั่นคง สำหรับผมหมดวาระในปี นี้ ปีที่ผ่านมากระผมเขียนหรือใช้คำพูดที่ทำให้ท่านไม่สบายใจ กระผมต้องขอประทานโทษเป็นอย่างสูง

ฉบับนี้กระผมขออวยพรปีใหม่ด้วยความเคารพ ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านสมาชิก และครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

สวัสดิ์

ต่อจากหน้า 11

ขอเรียนว่าคณะกรรมการจะพิจารณาเป็นรายกรณีเป็นพิเศษ

ข้อสงสัย 5. สมาชิกสังกัด.....ท่านหนึ่งถูกสหกรณ์ฯ มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ว่าเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ 3 เดือน ทำให้เสียสิทธิในการรับเงินปันผล / เฉลี่ยคืน ของปีนั้น เป็นเพราะอะไร ทั้งที่เคยหักได้และมีเงินเดือนมากพอจะหักให้สหกรณ์ฯ ได้

คลายข้อสงสัย : สหกรณ์ฯ ได้ประสานกับสมาชิกและเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานนั้นแล้ว ทราบข้อมูลว่า สมาชิกมีเงินเดือนพอหักชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ ตามสัญญาและสมาชิกชำระได้มาตามลำดับ แต่ต่อมาสมาชิกเพิ่งทราบว่าต้นสังกัดหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ฯ ไม่ได้ครบตามหนังสือเรียกเก็บอันเนื่องมาจากสมาชิกผู้กู้มีภาระต้องชำระหนี้ให้กับธนาคาร ซึ่งปกติแล้วสมาชิกจะนำเงินไปชำระหนี้ให้ธนาคารเองมาตลอด โดยสมาชิกไม่ได้ไปทำหนังสือยินยอมให้ต้นสังกัดชำระหนี้ธนาคารก่อนสหกรณ์ฯ และเมื่อประสานกับเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานนั้นได้รับคำชี้แจงว่า “ต้องหักเงินให้ธนาคารก่อนสหกรณ์ฯ เพราะธนาคารจะติดตามหนี้นายกว่าสหกรณ์ฯ”

ในกรณีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามพ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 42/1 ซึ่งต้องหักให้กับสหกรณ์ฯ ก่อนธนาคาร ทั้งนี้สหกรณ์ฯ จะได้ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานนั้นเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับสมาชิกและสหกรณ์ฯ ต่อไป หากไม่ดำเนินการสหกรณ์ฯ ก็คงต้องมีมาตรการต่อไป

ข้อสงสัย 6. จากฉบับที่แล้วสหกรณ์ฯ ลงเกี่ยวกับการปลอมลายมือชื่อ ซึ่งมีผลกับสหกรณ์ฯ และสมาชิกมาก แต่ถ้าเป็นกรณีสมาชิกเซ็นชื่อด้วยตนเอง แต่ตั้งใจเซ็นไม่เหมือนจะทำอย่างไร

คลายข้อสงสัย : คณะกรรมการมีการพูดคุยกันแล้ว เพราะถ้าเกิดขึ้นจริงจะมีผลในการฟ้อง อาจทำให้สหกรณ์ฯ เสียหายได้ จึงมีมติให้ใช้วิธีป้องกันโดย

1. ผู้กู้ ผู้ค้ำ และคู่สมรส ไปเซ็นรับรองต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ซึ่งกรณีนี้เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะพยาน การพิจารณาสมาชิกกู้เงินกับสหกรณ์ฯ แล้วปลอมลายมือชื่อ

อ่านต่อหน้า 9

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำกัด
ชุดที่ 60 ประจำปี 2562

เจ้าของที่ปรึกษา	สหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำกัด
บรรณาธิการ	ดร.ชูชาติ กาญจนอนันต์
กองบรรณาธิการ	นางจันทร์ น้อยพรม
	นายรังสิมันต์ ยาคะ
	นายบังเอิญ อิมจิตา
	นายวิฑา น้อยประเทศ
	นายวันชัย ศรีเพ็ง
	นายสันติชัย ศรีทอง
	นายคนตรี จิตตะวิกุล
	นายวิชัย ทับคล้าย
	นายอนสาร รณะพันธุ์
	นายวิวัฒน์ กองแกน
	นายจรัส ตันติพิบูลย์
	นายปดเด จิตุผล
	นางพูนมาศ ทับกรัด
	นางสุนิสา แท่งสกุล



สหกรณ์คุณนที

มั่นคง โปร่งใส ทันสมัย เต็มใจให้บริการ

ชุดที่ 60 ประจำปี 2562 ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2562

www.ntbcoop.com

email: ntbcoop@hotmail.co.th

นามผู้รับ

ไม่ถึงมือผู้รับกรุณาส่งคืน

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์คุณนทีบุรี จำกัด

เลขที่ 776 ถ.รัตนธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

โทร. 0 2525 4270-2, 0 2969 8201-2 Fax. 0 2969 8200 www.ntbcoop.com

ผ่านลิ้นเชื่อโทร 085-336-0202 ฝ่ายการเงิน โทร 085-336-0404 ฝ่ายประมวลผลฯ และฝ่ายกฎหมาย

โทร 085-336-0303 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ โทร. 02-969-8841 LINE ID : 02-969-8841

Fax : 0-2969-8200 , LINE ID : 02-969-8200 , E-mail : ntbcoop@hotmail.com

Facebook : http://www.ntbcoop.com